

Đất nước ta không giàu tài nguyên như ta lầm tưởng, nhưng cũng không phải nghèo. Nhân dân ta có truyền thống yêu thương nhau nên mới có chữ “đồng bào”, mới có câu “Nhiều đi đôi với giá sống...” Mới khi trên mảnh đất hình chữ S này có thiên tai bão lụt (mà cái tai họa này rất thường xuyên) thì khắp nơi lo lắng, ai có gì giúp nấy, không kể nhiều người ít giàu nghèo, công quan truyền thông thì lập tức lo tổ chức vận động quyên góp.



Nhà nước quy định mức ngân sách chi ngay trực tiếp. Kể từ bao giờ cũng rất quan trọng, có đức mà thiếu tiền rồi thì ngân sách là tiền do dân đóng góp, đi đôi này làm cho chúng ta rất mệt mỏi, không riêng những người bình thường. Ví dụ Quỹ vì người nghèo lên đến 5000 tỷ đồng, qua phí tin nhắn trên điện thoại đi đồng mà cũng gần 7 tỷ đồng, riêng người Việt Nam 8000 USD. Hà Nội bình quân chi phí xây 5000 ngôi nhà tình nghĩa, v.v.. Riêng trong trường lũ quét vừa qua tràn qua ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là một triệu người, gây thiệt hại quá nặng nề, Nhà nước đã chi gần ngàn tỷ đồng cứu trợ, tất cả các công quan, nhân dân đóng góp cứu trợ gần trăm tỷ đồng, chưa kể đến hàng ngàn công nhân, thợ xây dựng khẩn trương trong thời gian bão lụt.

Có trải qua những tai họa mới thấy tấm lòng nhân ái của dân ta thật bao la, có những tấm lòng hào hiệp rất cảm động, có những nghĩa cử làm ta muôn đời nhớ mãi. Đó là văn hóa, mà văn hóa nhân ái là yêu thương con người và đùm bọc con người là văn hóa cao nhất.

Tuy nhiên, cũng chính chúng ta, trong những đợt cứu trợ đưa tiền gạo vào cho người bình thường hoặc người nghèo khổ, bên cạnh những tấm lòng nhân ái, cao cả lại không ít những “tấm lòng” phẫn nộ văn hóa, phẫn nộ nhân đạo.

Có thể khi thiên tai đã qua, cái thời khắc đối đã qua ba bốn tháng mới đưa gạo cứu trợ về xã. Người dân lại phải qua bình bầu xem xét của chính quyền, phải chờ đợi chờ đợi, khi nhận được mà y chốc cần gạo thì phải kê khai những gì quý gì cần phải. Có người, sau bao nhiêu chờ đợi và hi vọng, khi nhận về thì gạo đã mốc. Có người cán bộ coi tiền cứu trợ nhân đạo như tiền xin dón, trừ bốn triệu và phần trăm. Có thể tiền cứu trợ mới người đóng góp 2,3 tỷ, cứu trợ cho đồng bào lũ 1,1 tỷ, còn 1,2 tỷ chia nhau, có người nhận được 150 triệu, có người 166 triệu, dĩ nhiên là có người bị hi sinh trong tù. Những người này (họ đưa là cán bộ có chức có quyền) trong thâm tâm rất muốn mình năm trước cho thể nh vài công nhân bão lũ là họ thành công phú. Có một tờ báo lớn

nãm gòn đây, đò ng ra tò chò c và nhò n tiò n cò u trò cho đò ng bào bò bõ, nhò ng sò tiò n mòi ngò i ò ng hò , cuò i cùng vào túi cá nhân, vân vân,... Chuyò n không kò hò t.

Cũng trong chò ng trình nhân danh tò thiò n, thò ng là tiò n bán vé đò c ò ng hò cò u trò mòi t phò n hay tò t cò , doanh nghiò p ò ng hò hoò c bán đò u giá vò t phò m gì đó là cò hò i đò các doanh nhân vò a thò hiò n lòng nhân ái cò a mình đò ng thò i quò ng bá thò ng hiò u công ty mình. Mòi t chò ng trình ròm rò và hoành tráng đò c truyò n hình trò c tiò p 3giò liò n ò mòi t tò nh miò n Trung, có đò n 71 doanh nghiò p lên sân khò u tuyên bò làm tò thiò n hàng trăm tò đò ng, có giám đò c tuyên bò ò ng hò ngò i nghèo cò tò đò ng. Tò ng kò t đêm đó sò tiò n ò ng hò tò các doanh nhân lên đò n 10 tò đò ng. Các doanh nhân đò c tò ng Bò ng khen, đò c ghi danh Bò ng vàng danh đò , nhò ng thò ng hiò u đò c quò ng bá sáng choang vì tò m lòng cao cò . Nhò ng thò t đáng tiò c, sau gòn mòi t nãm, nhò ng doanh nhân đã nhò n bò ng khen và sò ngò ng mòi cò a mòi t ngò i kia, bò quên lòng tò t cò a mình. Đò n nò i, tò nh đã phò i gò i công vãn nhò c nhò đò n các công ty nhò CtyTNHH Hoàn Cò u granite, CtyTNHH Quò c Thò ng, Tò p đoàn Hanaka, CtyC&P...

Cái đò u này ngoài sò tò ng tò ng cò a ngò i bình thò ng. Bây giờ khi nhò ng trò n bõ ò t đò n và khi nhò ng đò t cò u trò đò c vò n đò ng ròm rò trên đài báo, khi nhò ng đò ng tiò n cò u trò đò c công bò , ngò i bình thò ng thì nghĩ “không biò t có đò n tay ngò i nghèo không” còn nò n nhân thì ò i nghĩ “có đò n mình thì cũng dãm bò y thàng, cũng chò ng đò c bao ò m, mòi t công chò u chò c, mang tiò ng”

Trên thò giò i không biò t nhò ng ò ta xa xò a không có chuyò n thò này vì không thò y sò sách nào ghi. Mà không biò t gò i hiò n tò ng quái đò này là gì, cò tò m gò i là “lò thò ng vãn hóa”./.

Trò n Huy Quang